



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ คน ถูกจับกุม

ด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชัน

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย : ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา (วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา นายกรัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน ได้กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาว่ามีตัวแสดงที่เป็นรัฐ (state actor) อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายสำคัญที่มีข้อมูลพรรคการเมืองต่างๆของออสเตรเลียทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมค้าน แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรัฐใด อย่างไรก็ตามตัวแสดงที่เป็นรัฐดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นอันตรายนี้ด้วย นายโทนี สมิธ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายสกอต โรอิน ประธานวุฒิสภา ได้แถลงการณ์ร่วมกันระบุว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเข้าถึงระบบข้อมูลได้อย่างไร ขณะที่สมาชิกรัฐสภานำเสนอให้เปลี่ยนแปลงรหัสการเข้าถึงข้อมูลใหม่

แม้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมีได้กล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แถลงข่าวปฏิเสธว่าจีนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อีกด้วย จากกรณีที่เมื่อปี ๒๕๕๔ มีรายงานว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องสงสัยว่าจะลอบเข้าถึงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรรัฐสภาออสเตรเลียมาแล้ว นอกจากนี้ออสเตรเลียได้เคยเตือนจีนอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมือง ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ห้วเว่ยเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งสัญญาณเครือข่ายระบบ 5G ซึ่งในครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

จากการกล่าวหาว่าสหพันธรัฐรัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๕๙ รัฐบาลออสเตรเลียมีความห่วงใยการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นทั้งการเลือกตั้งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติจะได้กำหนดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์ออสเตรเลียและสำนักข่าวกรองเพื่อความมั่นคงแห่งชาติออสเตรเลียจึงได้เข้าร่วมวางแผนป้องกันการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย

ที่มา : <https://www.nytimes.com/news> (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

<https://abcnews.com/world-australia> (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ คน ถูกจับกุมด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชัน (วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เผยแพร่ข่าวการจับกุม นาย Truong Minh Tuan ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ และนาย Nguyen Bac Son ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ด้วยข้อหากระทำการทุจริตคอร์รัปชันในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยอนุมัติโครงการการจัดซื้อบริษัทดำเนินกิจการโทรทัศน์ของภาคเอกชนผ่านโมบิโฟน (Mobifone) ซึ่งเป็นกิจการของภาครัฐซึ่งส่งผลให้สูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วน หากพบข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดในกรณีนี้บุคคลทั้งสองจะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา ๒๐ ปีขึ้นไป

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการสอบสวนประจำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เคยแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่า โมบิโฟนซึ่งเป็นกิจการของภาครัฐได้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อหุ้นร้อยละ ๙๕ ในบริษัทกิจการโทรทัศน์ (TV provider Audio Visual Global Joint Stock Company) ซึ่งเป็นกิจการภาคเอกชนและส่งผลให้สูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินประมาณ ๘.๙ พันล้านดอลลาร์ (๓๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในด้านหนึ่งนั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณ ๑๐ คน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของโมบิโฟนได้ถูกจับกุมด้วยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

ในช่วงเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ (Poliburo) และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งในอดีตและผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจำนวนมากถูกหน่วยงานรัฐบาลเวียดนามจับกุมและตัดสินจำคุกอันเนื่องมาจากข้อหากระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นผู้ก่ออาชกรรมทางเศรษฐกิจ อนึ่ง ส่วนหนึ่งนั้นวิเคราะห์กันว่า การกระทำของรัฐบาลเวียดนามมีแรงจูงใจด้านการเมืองอันเป็นผลสะท้อนที่เนื่องมาจากการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังของรัฐบาลจีนด้วย

เวียดนามนั้นเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน องค์การความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International-TI) ได้จัดลำดับเวียดนามว่ามีความโปร่งใสอยู่ในลำดับที่ ๑๑๗ จากจำนวน ๑๘๐ ประเทศ (ลำดับหลังประเทศไทยและฟิลิปปินส์) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สภาแห่งชาติ กรุงฮานอย วาระที่ นายเหวียน ฝู จอง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ ได้กล่าวปฏิญาณว่าภายใต้การนำพาประเทศของตนจะดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ที่มา : <https://www.thejakartapost.com/news> (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

<http://www.washingtonpost.com/world> (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒